

## Gặp mặt kỷ niệm 57 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà



Bi thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà các đồng chí nguyên Đặc Khu ủy viên Đảng Khu ủy Quảng Đà, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhân kỷ niệm 57 năm thành lập Đặc Khu ủy Quảng Đà (10-1967 - 10-2024), ngày 15-10, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Đặc Khu ủy viên Đảng Khu ủy Quảng Đà, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

XEM TIẾP TRANG 2

## Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ngày 15-10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Thành ủy chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập N-2024 và quán triệt Kết luận số 89-KL/TW ngày 25-7-2024 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

XEM TIẾP TRANG 2

## Thông qua nhiều nội dung tại phiên họp chuyên đề UBND thành phố



Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp vào ngày 15-10. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Ngày 15-10, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND thành phố, thảo luận, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phiên họp thống nhất thông qua các nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và

XEM TIẾP TRANG 2

## Góp ý sửa đổi và bổ sung Luật Đầu tư công

Sáng 15-10, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý về sửa đổi và bổ sung Luật Đầu tư công.

Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết, vì nguồn lực và quy mô đầu tư công ngày càng lớn, là kênh phát triển kinh tế - xã hội, việc phân cấp, phân quyền được quy định rõ hơn; luật hiện hành này sinh nhiều bất cập nên việc điều chỉnh luật sẽ phù hợp tình hình hiện nay. Các đại biểu đồng tình dự thảo luật nâng quy mô dự án quốc gia lên 30.000 tỷ đồng, tăng 3 lần so với luật hiện hành, phù hợp thực tế quy mô nền kinh tế. Hiện nay, thủ tục đầu tư khá rườm rà, nhất là quy hoạch và chủ trương đầu tư, trình tự thủ tục quá dài. Dự án luật đề xuất đưa dự án nhóm B đang do UBND cấp tỉnh, thành phố phê duyệt về cho UBND cùng cấp là phù hợp, nhất là trong điều kiện hàng tháng UBND tổ chức họp thường kỳ, nhờ đó các dự án đầu tư sẽ nhanh hơn khi UBND giao về cho địa phương. Tuy nhiên, nên phân cấp ủy quyền theo tiêu chí phân loại dự án điều chỉnh phù hợp. Việc đẩy nhanh tiến độ từ phê duyệt đến thực hiện cũng như đặt ra vai trò kiểm tra, giám sát của HĐND.

XEM TIẾP TRANG 2

## KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐĂNG (16-10)

## Nâng cao chất lượng thẩm tra, xác minh trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm luôn được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

TRANG 2

# Tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực y tế

Ngày 15-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương về công tác y tế trên địa bàn thành phố. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động ngành được chính quyền thành phố, Bộ Y tế cùng bàn bạc, trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ để góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

TRANG 3



Ngành y tế và thành phố kiến nghị Bộ Y tế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khám, chữa bệnh. TRONG ẢNH: Khám bệnh cho người dân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG

Ảnh: PHAN CHUNG

XEM TIẾP TRANG 3

## Lãnh đạo thành phố tiếp Đại sứ Bangladesh

Ngày 15-10, chủ trì tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng và định hướng phát triển Đà Nẵng. Trong đó, thành phố đang tập trung phát triển 3 lĩnh vực: thành lập khu thương mại tự do; đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đại sứ làm cầu nối quảng bá, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp Bangladesh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng ở các lĩnh vực như công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, du lịch, giáo dục và y tế...

Đại sứ Mohammad Lutfor Rahman cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố; giới thiệu các lĩnh vực thế mạnh của Bangladesh như công nghiệp hàng hải, xuất khẩu thủy hải sản, nông nghiệp... Đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Đà Nẵng trên những lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và y tế. Đây là những lĩnh vực mà Bangladesh đang tập trung phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Đại sứ cam kết sẽ phát huy vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bangladesh và Đà Nẵng thêm nhiều kết quả tốt đẹp.

THANH PHƯƠNG

## ĐẢNG ỦY KCNC&CKCN ĐÀ NẴNG

## Phấn đấu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 15-10, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 và tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh.

9 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy KCNC&CKCN Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực. Các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục phát triển, thu hút nhiều dự án đầu tư mới, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh; công tác dân vận, an sinh xã hội được quan tâm

XEM TIẾP TRANG 3

## Thúc đẩy khởi nghiệp lĩnh vực kinh tế xanh, tuần hoàn

Tại cuộc thi "Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên" lần thứ 4, năm 2024 (INTE\_UD 2024), dự án của nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã giành giải Nhất với ý tưởng được đánh giá sáng tạo, độc đáo hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, đặc biệt là kinh doanh tạo tác động xã hội, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.



TRANG 3

## Phục hồi các hệ sinh thái

Ngày 2-4-2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 1099/QĐ-UBND về đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" giai đoạn 2021-2030. 3 năm qua, với sự nỗ lực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, thành phố triển khai nhiều giải pháp bảo tồn thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái tại các địa phương hiệu quả và bền vững.



TRANG 5

## TRONG SỐ NÀY

Căng thẳng Hàn Quốc - Triều Tiên leo thang đáng lo

TRANG 6

Cúp bóng đá 7 người quốc gia trở lại Đà Nẵng

TRANG 6





Vấn đề bạn đọc quan tâm

Giá điện tăng thêm 4,8% từ ngày 11-10

Trước thông tin giá điện tăng 4,8% từ ngày 11-10, nhiều bạn đọc lo lắng khi số tiền trả thêm mỗi tháng không lớn nhưng nếu nhân lên theo tháng, theo năm thì không hề nhỏ. Tăng giá điện tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với doanh nghiệp. Liên quan vấn đề này, Báo Đà Nẵng thông tin đến bạn đọc một số nội dung liên quan.

Khách hàng phải trả thêm bao nhiêu tiền điện từ 11-10?

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành các quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 11-10. Theo đó, EVN có Quyết định 1046/QĐ-EVN ngày 11-10 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ 2.006,79 đồng/kWh lên 2.103,1159 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT). Cùng thời điểm, Bộ Công Thương có Quyết định 2699/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Theo đó, Bộ Công Thương quyết định ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thời gian áp dụng giá bán lẻ điện từ ngày 11-10-2024.

Với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh từ các quyết định trên, mức giá mới đã tăng thêm 4,8% so với mức giá cũ. Theo tính toán của EVN, cả nước có trên 17,4 triệu hộ khách hàng sử dụng điện dưới 200kWh/tháng, chiếm 61,35% tổng số hộ sử dụng điện sinh hoạt. Với mức điều chỉnh này, chi phí sử dụng điện mỗi hộ trên tăng thêm 13.800 đồng/tháng.

Chia sẻ ý kiến với Báo Đà Nẵng về thông tin trên, bạn đọc Trần Xuân Vinh



Giá điện tăng 4,8% từ ngày 11-10. TRONG ẢNH: Công nhân Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng triển khai công tác bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: PC Đà Nẵng

(phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) cho biết: "Mức tăng 4,8% là con số đáng kể và đây là lần điều chỉnh tăng giá lần thứ 3 trong 2 năm liên tiếp. Mức giá này theo tôi là chưa hợp lý, bởi người dân đang phải gián tiếp chi trả các khoản bù lỗ của ngành điện. Số tiền trả thêm mỗi tháng không lớn nhưng nếu nhân lên theo tháng, theo năm thì không hề nhỏ".

Cùng ý kiến, bạn đọc Hoàng Thị Nhã Phương (chủ doanh nghiệp ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cho rằng, giá điện tăng gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Để sản xuất và vận hành xưởng thì tất cả các khâu đều liên quan và sử dụng đến điện. Khi chi phí điện năng tăng, doanh nghiệp buộc phải tính toán lại giá thành sản phẩm để bảo đảm lợi nhuận, điều này có thể làm giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hơn nữa, việc tăng giá điện còn ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, đặc biệt là các đối tác sản xuất nguyên liệu như vật, phụ liệu. "Chi phí nguyên vật liệu đội lên khiến chúng tôi phải đối mặt với bài toán

khó khăn hơn trong việc giữ giá thành sản phẩm ổn định. Hơn nữa, tăng chi phí vận hành ảnh hưởng trực tiếp chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp, buộc chúng tôi phải thắt chặt chi tiêu ở các lĩnh vực khác, thậm chí có thể ảnh hưởng chính sách nhân sự", chị Phương chia sẻ. Ở góc độ doanh nghiệp, chị Phương cho rằng, Nhà nước và ngành điện nên có phương án giảm, bình ổn giá điện và điều chỉnh cách tính giá điện hợp lý, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công Thương nói gì?

Liên quan vấn đề giá điện, Bộ Công Thương có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng. Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng và xem xét điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở phân tích chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN và chi bao gồm những chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện của EVN, đồng thời có đánh giá tác động tổng thể đến

kinh tế vĩ mô, sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện quy định tại Luật Điện lực, để có lộ trình điều chỉnh giá bán lẻ điện, đơn vị chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 3-2-2023, quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó giá bán lẻ điện sẽ được điều chỉnh trong khung với mức giá tối thiểu và tối đa được tính toán quy định trước. Việc điều hành giá điện hiện nay được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg ngày 26-3-2024, trong đó giá điện được xem xét điều chỉnh theo biến động chi phí của các khâu trong chuỗi sản xuất - cung ứng điện tại năm đang xét và các chi phí chưa được tính vào giá điện (là các chi phí được phép tính nhưng chưa được tính vào giá điện để thu hồi vào các kỳ điều chỉnh trước).

Theo đó, nếu giá điện tính toán giảm từ 1% trở lên so với hiện hành thì giá điện được điều chỉnh giảm tương ứng, giá điện tăng từ 3% trở lên thì được xem xét điều chỉnh. Do điện là mặt hàng nhạy cảm, việc điều chỉnh giá điện có thể có những tác động đến kinh tế - xã hội nên Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg cũng quy định, nếu điều chỉnh giá điện ở mức tăng từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến các nhóm khách hàng và đến các chi số kinh tế vĩ mô như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), tổng sản phẩm trong nước (GDP).

LÂM VIÊN

Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị

Đốt rác gây mùi hôi

Trên tuyến đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), khu vực gần số nhà 167, có tình trạng người dân đốt rác gây khói, phát tán mùi hôi trong khu dân cư. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này (ảnh chụp ngày 10-10).

T.D



Biển báo bị đổ nghiêng

Tại khu vực gần số nhà 1068, đường Tôn Đản (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) có biển báo bị đổ nằm sát đất. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để bảo đảm mỹ quan đô thị. (ảnh chụp ngày 10-10).

T.D



Lấn chiếm vỉa hè buôn bán cây cảnh

Trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), hộ dân gần số nhà 761 lấn chiếm vỉa hè để buôn bán cây cảnh, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý (ảnh chụp ngày 10-10).

K.H



Vỉa hè sụt lún

Khu vực gần số nhà 117, đường Nguyễn Như Đái (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) có vỉa hè bị sụt lún. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để bảo đảm mỹ quan đô thị cho khu vực (ảnh chụp ngày 10-10).

T.D



Advertisement for AGRIBANK, featuring the bank's logo and text: "NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK CHINHÀNH ĐÀ NẴNG - HẠN HẠNH TÀI TRỢ CHUYÊN MỤC NÀY"

Đà Nẵng có 1 hợp tác xã tiêu biểu, 1 nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2024

Tới 14-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và Hợp tác xã (HTX) tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam nhằm vinh danh ý chí tự lực, tự

cường, tài năng, sáng tạo của người nông dân hết lòng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về "Mẫu hình người nông dân mới; Hợp tác xã kiểu mới" với 5 tiêu chuẩn: nhận thức mới; kiến

thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. dịp này, trên địa bàn thành phố có HTX dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa

Vang) được vinh danh là "Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc" năm 2024; ông Nguyễn Kim Khánh (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) là 1 trong 63 nông dân toàn quốc được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2024.

VĂN HOÀNG

Quận Sơn Trà thu ngân sách hơn 860,4 tỷ đồng

Ngày 15-10, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá tình hình công tác 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 4-2024, Quận ủy Sơn Trà cho biết tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kết nạp 134 đảng viên mới. Tình hình kinh tế đạt nhiều kết quả

tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 10.510 tỷ đồng, bằng 105,63% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 21.286 tấn, bằng 102,78% so với cùng kỳ. Tính đến 30-9, tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 860,4 tỷ đồng, đạt 128,2% dự toán. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; an ninh

chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong quý 4-2024, Quận ủy tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối

với công tác nội chính, tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; hoàn thành đề án "Kiên cố hóa nhà ở của người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu trên địa bàn quận Sơn Trà".

XUÂN HẬU

11 cơ sở y tế hỗ trợ công dân cấp đổi giấy phép lái xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa công bố danh sách các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đủ điều kiện khám sức khỏe của người lái xe cấp nhật đến đầu tháng 8-2024. Theo đó, trên địa bàn thành phố đã có 11 đơn vị hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) đổi giấy phép lái xe. Công dân đến cơ sở khám, chữa bệnh sẽ được đơn vị hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe (thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT), thanh toán lệ phí qua mạng và nhận kết quả tại nhà qua đường bưu điện mà không cần phải trực tiếp đến Bộ phận một cửa của

Sở GTVT như trước đây. Cụ thể: Trung tâm Y tế (TTYT), bệnh viện các quận, huyện: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Vang; các bệnh viện: Đà Nẵng, Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Đa khoa Nam Liên Chiểu, Phòng khám Đa khoa Hòa Khánh, Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Đa khoa Bình Dân, Đa khoa Gia Đình, Đa khoa Tâm Trí, Đa khoa Việt Vinmec Đà Nẵng, Phòng khám Đa khoa Phước An, Phòng khám Đa khoa Thiên Phước, Phòng khám Đa khoa Hồng Phước, Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiên Nhân, Phòng khám Đa khoa Pasteur, Trung tâm Y khoa (Đại học Đà Nẵng),

Phòng khám Đa khoa quốc tế Y Đức và Bệnh viện 199. Đặc biệt, trong đó có 11 cơ sở y tế hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) đổi giấy phép lái xe (GPLX), đó là: Trung tâm Chẩn đoán Y khoa kỹ thuật cao Thiên Nhân, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Phòng khám Đa khoa Phước An, Trung tâm Y khoa - Đại học Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Phòng khám Đa khoa Thiên Phước, Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Phòng khám Đa khoa Hòa Khánh, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

PHƯƠNG UYÊN

Thông tin - Thông báo

Health article titled "5 cách chăm sóc mắt cho trẻ khi bước vào năm học mới" (5 ways to care for children's eyes when starting school). It includes a logo for the CDC of Đà Nẵng and lists 5 tips: 1. Regular eye checkups, 2. Balanced diet, 3. Good lighting, 4. Eye exercises, 5. Proper eye protection. The text is in Vietnamese and provides detailed advice for parents.

Obituary notice for Ngô Văn Thiện, a resident of Sơn Trà district, Đà Nẵng. It mentions his birth in 1944 and his death on October 11, 2024. The notice lists his family members and the funeral arrangements, including the date and time of the funeral.



